

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ CHUẨN MỰC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đặng Thùy Vân¹

TÓM TẮT

Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là những giá trị lý tưởng, chính thống, là phẩm chất tốt đẹp thể hiện tính cách dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển văn hóa mà còn với tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bởi vậy, ngay từ Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đã nêu lên các phẩm chất cần có của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, đến Đại hội XII của Đảng đã kế thừa, bổ sung, phát triển các quan điểm này và xây dựng nên hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Văn hóa, giá trị, hệ giá trị.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Xây dựng hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, giữ vai trò định hướng, kiểm định việc xây dựng, phát triển văn hoá và hoàn thiện con người Việt Nam. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề, trong đường lối xây dựng, phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã luôn nhấn mạnh đến việc cần thiết phải xây dựng hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam, đặc biệt là qua các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khóa VIII (1998), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 khóa XI (2014) và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016).

2. NỘI DUNG

2.1. Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam và sự cần thiết phải xây dựng hệ giá trị chuẩn mực trong giai đoạn hiện nay

2.1.1. Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam

Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là những giá trị lý tưởng, chính thống, là phẩm chất tốt đẹp thể hiện tính cách và tâm lý dân tộc, biểu hiện bản chất con người Việt Nam, là hệ thống biểu tượng để định hướng, đánh giá, có ý nghĩa điều chỉnh hành vi của xã hội và là cơ sở cho xã hội ổn định, phát triển.

Trong quá trình nghiên cứu về văn hóa đã có nhiều nhà nghiên cứu tổng kết nên những phẩm chất đặc trưng mang tính truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tiếp cận

¹ Khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức

dưới góc độ con người với tư cách vừa là chủ thể văn hóa, vừa là khách thể, đối tượng đặc biệt của văn hóa, trong việc điều chỉnh hành vi, tình cảm, ước vọng, lối sống thì có thể khẳng định văn hóa là con người, và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam cũng có sự giao nhau với hệ giá trị văn hóa. Vậy, nếu có thể xem bản sắc dân tộc là nét riêng có của một dân tộc và được thể hiện thông qua hệ giá trị, thì con người Việt Nam chính là vật mang hệ giá trị đó, truyền từ đời này sang đời khác với những phẩm chất cốt lõi: “*Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng (gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - tổ quốc); Lòng nhân ái, khoan dung; trọng nghĩa tình, đạo lý; Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; Sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống*” [3].

Trải qua trường kỳ lịch sử, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam đã được định hình, tôi luyện, trở thành “sợi chỉ đỏ”, “kim chỉ nam” soi đường, dẫn lối để dân tộc đi đến những thắng lợi. Chính những phẩm chất đó là những yếu tố để dân tộc Việt Nam ghi dấu ấn qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và gạt hái được những thành công bước đầu trong công cuộc đổi mới.

Tuy nhiên, cũng như văn hoá, hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam cũng mang *tính tương đối*, để đánh giá tính giá trị hay phi giá trị, giá trị cao hay thấp thì phải đặt nó trong toạ độ về mặt *không gian, thời gian* và *chủ thể* của văn hoá. Ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau lại cần những mẫu hình với những phẩm chất đặc trưng phù hợp với yêu cầu lịch sử của giai đoạn đó. Ở những giai đoạn khác nhau cần những góc tiếp cận khác nhau đối với những giá trị truyền thống và cần bổ sung những giá trị mới để phù hợp với yêu cầu thời đại. Những phẩm chất tốt đẹp mang tính truyền thống của con người Việt Nam sẽ không là giá trị ở mọi thời điểm nếu chúng ta không biết nhìn nhận dưới những góc độ khác và không biết bổ sung thêm những phẩm chất mới để làm phong phú hơn và phát huy hệ giá trị chuẩn mực truyền thống trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Chỉ khi chúng ta nhận thức được điều đó, hệ giá trị mới thực sự trở thành hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam.

2.1.2. Sự cần thiết phải xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Giai đoạn hiện nay được xác định là trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến nay, là giai đoạn gắn với sự chuyển đổi mô hình kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với quá trình hội nhập quốc tế và sự bùng nổ thông tin. Những đổi thay đó của tình hình đất nước đã có sự tác động không nhỏ đến việc xác định và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trước hết, đó là sự đòi hỏi cần có cách tiếp cận khác đối với những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, nếu trong thời kỳ đất nước có chiến tranh *yêu nước* là phải gồng mình chống giặc ngoại xâm, sẵn sàng hy sinh vì đất nước thì hiện nay, yêu nước trong hòa bình, tự tin hơn, điềm tĩnh hơn, và vì một tương lai tốt đẹp hơn, có ý chí vươn lên, là sự không thỏa mãn, không bằng lòng với “nghèo nàn. lạc hậu, tụt hậu” so với các nước khác, cố gắng trong học tập, lao động sáng tạo. Nếu trong nền kinh tế nông nghiệp, sự cần cù chăm chỉ, yếu tố kinh nghiệm “trăm hay không bằng tay quen” là hàng đầu thì trong nền kinh tế tri thức hiện nay cần cù không chưa đủ mà còn cần sự thông minh, sáng tạo, linh hoạt chủ động, và nếu chủ nghĩa kinh nghiệm là yếu tố quan trọng trong sự phát

triển của kinh tế nông nghiệp thì hiện nay nó lại là lực cản của sự phát triển. Và đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự năng động, tự tin là điều hết sức cần thiết, song đây lại là những phẩm chất mà chúng ta chưa phổ quát được.

Ngoài ra, với mặt trái của kinh tế thị trường, của quá trình toàn cầu hóa, của việc thiếu kiểm soát thông tin, những giá trị truyền thống của con người Việt Nam đang có sự biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và bộc lộ sự thiếu sót những phẩm chất cần có trong giai đoạn hiện nay. Nhiều giá trị tốt đẹp bị lãng quên hay bị đẩy xuống vị trí thứ cấp. Giá trị cốt lõi: Nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, trọng đạo lý, đang bị thói ham vật chất, tiền bạc lấn át. Giá trị cần cù, sáng tạo cũng bị tác động mạnh khi nhân công Việt Nam chưa được đánh giá là nguồn nhân lực có năng suất lao động cao (năng suất lao động của nhân công Việt Nam chỉ bằng 17,6% so với Malaysia, 7% so với Singapore, thấp hơn so với các nước trong khu vực) [5]. Đoàn kết, vốn là truyền thống quý báu của dân tộc, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước thì hiện nay đã xuất hiện những biểu hiện tiêu cực như sự chia rẽ, bè phái, lợi ích nhóm. Điều này tác động không nhỏ đến việc phát huy giá trị đoàn kết nói riêng và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam nói chung.

Thông qua toàn cầu hóa, các nước tăng cường chiến lược quảng bá “sức mạnh mềm văn hóa” của các sản phẩm văn hóa, cùng với sự nhiễu loạn thông tin trên các phương tiện truyền thông, và khi không có sự định hướng sẽ khiến người tiếp nhận hoang mang, dao động, không phân biệt được đúng - sai, tốt - xấu. Nếu văn hóa trước hết là tổng hòa các giá trị người, thì rõ ràng, vấn đề lớn nhất của văn hóa Việt Nam hiện nay là vấn đề lệch chuẩn, sự lệch lạc giá trị khi những chuẩn mực, khuôn mẫu đã trở nên méo mó.

Như vậy, có thể thấy, việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là việc làm không thể chậm trễ hơn. Hệ giá trị này là hệ giá trị phổ quát, đối với người Việt Nam nói chung, không phân biệt giàu nghèo, địa vị, nghề nghiệp, giới tính... Sau nữa, nó là giá trị con người trong thời đại toàn cầu hóa, thích ứng với điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Để hình thành nên những con người mới có bản lĩnh, có tri thức, nhân cách và phẩm chất tốt đẹp đòi hỏi quá trình trao truyền văn hóa, tri thức, kinh nghiệm và lối sống của các thế hệ trước cho thế hệ sau. Theo đó, hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam sẽ là sự kết hợp những giá trị cốt lõi truyền thống với sự bổ sung những giá trị mới của những công dân toàn cầu. Khi hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam được định hình, những phẩm chất tốt đẹp được lan tỏa, sẽ là cơ sở giúp thế hệ trẻ được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, tạo “bộ lọc” giúp họ tránh xa cái xấu, cái ác và chủ động, tự tin đón nhận những giá trị văn hóa mới của thế giới, làm chủ tương lai. Vì thế, việc định hướng, xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII (1998) của Đảng là Nghị quyết đầu tiên trong thời kỳ đổi mới xác định mô hình con người Việt Nam gồm 5 đức tính chủ yếu là: *Có tinh thần*

yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái; lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội; thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực [3].

Sau hơn 10 năm đổi mới đất nước, những nội dung Nghị quyết đưa ra là sự đúc kết, khái quát những giá trị truyền thống của dân tộc, là sự áp dụng những giá trị đó trong hoàn cảnh mới của đất nước. Nếu trong thời kỳ chiến tranh, yêu nước là phấn đấu vì độc lập dân tộc, thì hiện nay đó còn là *ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu*, là việc xây dựng hình ảnh của Việt Nam trong *đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội*. Và nếu ở thời điểm đó, Đảng ta nhận định tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuất hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang ngày càng trở nên nghiêm trọng thì việc xây dựng *lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng* là điều hết sức cần thiết. Nghị quyết được ban hành là sự định hướng kịp thời khi xã hội đang tồn tại sự mơ hồ trong nhận thức về những giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam buổi giao thời với sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII với những giá trị chuẩn mực nêu trên là những chỉ dẫn quan trọng trong việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Các giá trị này đã khái quát được những phẩm chất cần có của con người Việt Nam một cách cô đọng. Tuy vậy, những định hướng này còn dàn trải, chưa tập trung vào những giá trị cốt lõi cần nhấn mạnh trong thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, cần phải bổ sung định hướng giá trị và phát triển năng lực của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trên tinh thần đó, các văn kiện Đại hội và một số nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI của Đảng tiếp tục hoàn thiện, khái quát mô hình con người Việt Nam và đưa ra những chủ trương cụ thể. Đặc biệt, trên phương diện con người, Nghị quyết Trung ương lần thứ 9 khoá XI đặt vấn đề xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Và đó phải là những con người thể hiện được nhân cách con người Việt Nam với những phẩm chất *“yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”* [1; tr.62].

Tuy nhiên, trong tổ chức thực tiễn thời gian qua cho thấy, bên cạnh những phẩm chất cao đẹp thì con người Việt Nam vẫn còn bộc lộ không ít những nhược điểm đang cản trở chính mình trong bước đường phát triển đi lên. Đánh giá tổng quát về những hạn chế trong

xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đại hội XII nhận định: “so với những thành quả trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành quả trong lĩnh vực văn hoá chưa tương xứng; chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hoá lành mạnh” [3; tr.124]. Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại, môi trường văn hóa còn tồn tại những biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Việc xây dựng hệ giá trị của con người Việt Nam đến nay chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Sau 30 năm đổi mới, đời sống tinh thần tuy đã có nhiều thay đổi, song tàn dư lạc hậu, tâm lý, lối sống tiêu nông, sản xuất nhỏ, phong cách trong cơ chế cũ vẫn còn hằn sâu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều thói hư, tật xấu và những mặt hạn chế của người Việt Nam vẫn tồn tại dai dẳng, trở thành lực cản quá trình sáng tạo văn hoá xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ mới.

Những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng, những tiêu cực, tệ nạn xã hội, thói giả dối, bệnh thành tích,... đang có xu hướng lan rộng. Sự lệch lạc về giá trị, về định hướng giá trị trở nên phổ biến. Hơn nữa, nhận thức về hệ giá trị văn hoá, con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế chưa đầy đủ, chưa hệ thống, chưa đáp ứng được yêu cầu định hướng xây dựng phát triển văn hoá, con người trong thực tiễn.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng văn hoá, con người Việt Nam phát triển toàn diện hiện nay, Đại hội XII chỉ rõ rằng, phải đúc kết hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế trên các vấn đề cốt lõi: “*Nhân cách, Đạo đức, Trí tuệ, Năng lực sáng tạo, Thể chất, Tâm hồn, Trách nhiệm xã hội, Nghĩa vụ công dân, Ý thức tuân thủ pháp luật*” [3; tr.127]. Những chuẩn mực con người Việt Nam được nêu lên tại Đại hội XII vừa phản ánh sự *kế thừa* cốt cách con người Việt Nam truyền thống là nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, và bước đầu bổ sung, *định hình*, phát triển một số giá trị theo yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, và vừa là *mục tiêu vươn tới*, mà trước tiên phải khỏe về thể chất. Khỏe mới có thể mơ đến và làm được nhiều điều tốt đẹp. Khó có hoài bão lớn lao trong một cơ thể ốm yếu. Khỏe là phẩm chất cần có của người Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng sống của toàn dân. Tuy nhiên, khỏe về thể chất phải đi đôi với đẹp về tâm hồn. Đó phải là những con người có trạng thái tinh thần lành mạnh, tích cực, biết chia sẻ tình cảm với cộng đồng, buồn vui đúng lúc, có bản lĩnh, luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp, cân bằng trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, vấn đề đổi mới và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đóng vai trò quan trọng đối với việc tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống pháp luật. Ý thức tuân thủ pháp luật là một giá trị không thể thiếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và hội nhập quốc tế hiện nay. Với việc khẳng định ý thức tuân thủ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân sẽ thay đổi thói quen điều chỉnh xã hội theo “lệ” mang cảm tính sang điều chỉnh xã hội bằng pháp luật theo nguyên

tắc “tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu thì tuân thủ pháp luật không chỉ là ý thức và chấp hành pháp luật của nước nhà mà còn vươn ra mở rộng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của khu vực và của toàn cầu mà Việt Nam chúng ta là một thành viên trong quá trình hội nhập.

3. KẾT LUẬN

Hệ giá trị là yếu tố cơ bản để nhận diện bản sắc của một dân tộc; là mục tiêu, lý tưởng, khát vọng mà con người vươn tới. Vì thế, việc hoàn thiện hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong điều kiện hiện nay là việc làm cấp thiết. Khi hoàn thiện được hệ giá trị, đó sẽ là cơ sở, là chuẩn mực để giáo dục, đào tạo nên những con người Việt Nam mới, là tấm gương để mỗi cá nhân soi vào và tự sửa mình. Với một thế hệ người Việt Nam hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp đó sẽ chính là động lực phát triển của đất nước, để Việt Nam không chỉ được biết đến trong quá khứ, trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc bởi thế hệ mang đậm giá trị truyền thống của dân tộc, mà còn là ở hiện tại và tương lai, trong công cuộc xây dựng Tổ quốc bởi chính những con người Việt Nam mới, vừa mang những giá trị truyền thống, vừa mang những giá trị của nền văn hóa tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ban Tuyên giáo trung ương (2014), *Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam*, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [2] Ban Tuyên giáo trung ương (2016), *Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng*, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng.
- [3] Ban chấp hành Trung ương Đảng (1998), *Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1997, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc*, <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-viii/nghi-quyet-so-03-nqtw-ngay-1671998-hoi-nghi-lan-thu-nam-bchtw-dang-khoa-viii-ve-xay-dung-va-phat-trien-nen-van-hoa-viet-681>
- [5] Nguyễn Mạnh Hùng (2019), *Năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập*, <http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nang-suat-lao-dong-cua-viet-nam-trong-boi-can-hoi-nhap-301333.html>
- [6] Thanh Nhân (2016), *Vấn đề xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam*, <http://hocvienchinhtrihq.edu.vn/index.php/dau-tranh-tren-linh-vuc-tu-tuong-van-hoa-bao-ve-va-phat-trien-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-quan-diem-duong-loi-cua-dang/van-de-xay-dung-he-gia-tri-chuan-muc-cua-con-nguoi-viet-nam.html>

THE COMMUNIST PARTY OF VIENAM'S PERSPECTIVES ON BUILDING A STANDARD VALUE SYSTEM OF VIETNAMESE PEOPLE IN THE CURRENT STAGE

Dang Thuy Van

ABSTRACT

The standard value system of Vietnamese people is the ideal and orthodox value mode, which includes good qualities that reflect Vietnamese characteristics. Building a standard value system of Vietnamese people plays an important role not only for cultural development but also for all other social areas. Therefore, in the 5th National Conference, Session VIII, The Party claimed the necessary qualities of Vietnamese people in the new era. Through the 9th National Conference, Session XI to the XII Congress of the Party, it has inherited, supplemented and developed these perspectives and built up a standard value system of Vietnamese people in the period of accelerating industrialization, modernization and international integration.

Keywords: *Culture, value, value system.*